

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU
TỔ TIN HỌC

TIẾT HỌC NGOÀI NHÀ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
CHUYÊN ĐỀ: DỮ LIỆU – SỨC MẠNH CỦA ỨNG DỤNG SỐ

Nhằm giúp cho các bạn học sinh tìm hiểu về ngành Công nghệ thông tin và môi trường học tập ở bậc đại học, tổ Tin học trường THPT Trần Văn Giàu đã kết hợp cùng khoa Công nghệ thông tin trường đại học Văn Lang tổ chức tiết học ngoài nhà trường với chuyên đề “Dữ liệu – Sức mạnh của ứng dụng số”. Tiết học được diễn ra vào sáng thứ bảy ngày 02/12/2023 với sự tham gia của 77 học sinh trường THPT Trần Văn Giàu tại cơ sở 3 của trường Đại học Văn Lang - đặt tại địa chỉ 69/68 đường Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.



Buổi tham quan bắt đầu với việc học sinh được hướng dẫn tham quan các khu vực độc đáo của trường Văn Lang như đồi trứng - nơi thể hiện sự sáng tạo và năng động, đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ đối với các học sinh; vườn dược liệu không chỉ mang đến kiến thức mới về cây cỏ, mà còn kích thích sự tò mò và sự quan tâm đối với việc nghiên cứu khoa học. Hội trường Trịnh Công Sơn là điểm đến tiếp theo, nơi mà không khí nghệ thuật và sáng tạo thấm đẫm. Học sinh không chỉ được trải nghiệm không gian học tập đa dạng mà còn có cơ hội thảo luận với sinh viên đại học về cuộc sống và học tập tại Văn Lang.



Phần quan trọng của buổi tham quan là buổi học tập chuyên đề "Dữ liệu - Sức Mạnh Của Ứng Dụng Số". Sử dụng phần mềm Power BI, học sinh được hướng dẫn chi tiết về cách xử lý dữ liệu và tạo ra những biểu đồ thú vị. Power BI là một ứng dụng phần mềm Business Intelligence (BI) của Microsoft, nổi bật với khả năng biểu đồ hóa dữ liệu một cách mạnh mẽ và linh hoạt. Được ra mắt năm 2013, Power BI nhanh chóng trở thành một công cụ quan trọng cho doanh nghiệp và cá nhân để hiểu rõ hơn về dữ liệu và đưa ra quyết định thông minh. Buổi học không chỉ mở rộng kiến thức mà còn kích thích sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh.





Sau buổi học, các học sinh đã nhận được những món quà ý nghĩa từ trường Đại học Văn Lang như ba lô, sổ tay, túi đựng đồ, tặng thêm niềm vui cho trải nghiệm học tập của các em.





Các thầy cô tổ Tin học trường THPT Trần Văn Giàu và các thầy cô trường Đại học Văn Lang đều vui mừng về thành công của buổi tham quan và học tập này. Hai bên đã thảo luận về việc hợp tác trong tương lai để tổ chức nhiều tiết học ngoài nhà trường tương tự, tạo ra những cơ hội giáo dục độc đáo và hấp dẫn cho học sinh.

Cuối cùng, buổi tham quan và học tập tại trường Đại học Văn Lang đã mở ra một tầm nhìn mới cho học sinh trường THPT Trần Văn Giàu, mang đến cho các em những trải nghiệm đa dạng và giáo dục sâu sắc về sự ứng dụng của kiến thức trong thực tế. Các em không chỉ được học hỏi mà còn mở rộng tầm nhìn về tương lai, có niềm đam mê đối với những cơ hội học tập mới và hấp dẫn.